

สำเนา

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ภาคเช้า)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่ง ในวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องวิชาความรู้อันพึงประสงค์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้ามาแล้ว วันนี้ จะพูดกับท่านทั้งหลายถึงเรื่อง ความคิดวินิจจัยที่ต้องแท้เที่ยงตรง ต่อไป

ความคิดวินิจจัยที่ต้องแท้เที่ยงตรงนั้น เป็นเหตุเกื้อกูลให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตัวและประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลและสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่ง สำหรับผู้ที่ปรารถนาความคิดความเจริญในชีวิต คุณสมบัตินี้มีหลักที่ทุกคนอาจปฏิบัติฝึกฝนให้เกิดขึ้นในตนเองได้ มิได้อยู่พ้นความพยายามของบุคคล เบื้องต้น จะต้องทำความคิดจิตใจให้เป็นกลางและหนักแน่น ไม่คิดเข้าข้างตัวเอง ไม่คิดเข้าข้างผู้อื่น และไม่ปล่อยให้ตกอยู่ในอำนาจอคติต่างๆ ต่อไป เมื่อจะพิจารณาเรื่องใดปัญหาใดหรือบุคคลใดๆ ก็พยายามพิจารณาคูด้วยใจที่หนักแน่นเป็นกลางนั้นทุกครั้ง โดยเคร่งครัด ให้เป็นนิสัย การเพ่งพิจารณาด้วยใจเป็นกลาง ไม่มีอคติคอยชักนำนั้น จะช่วยให้ความคิดความอ่านกระจ่างแจ่มใสขึ้น และเมื่อความคิดกระจ่างแจ่มใสขึ้น ก็ย่อมแลเห็นสิ่งที่ตั้งใจพิจารณาอย่างชัดเจนตามความเป็นจริง ถึงขั้นนี้ความคิดวินิจจัยที่ต้องแท้เที่ยงตรงจะเกิดขึ้น ทำให้สามารถตัดสินใจขาดและปฏิบัติต่อปัญหาสถานการณ์ตลอดจนบุคคลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง พอเหมาะพอดี ตามเหตุผล ถ้ายิ่งพยายามฝึกหัดปฏิบัติให้จริงจังสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ก็จะยิ่งส่งเสริมความคิดวินิจจัยให้แจ่มแจ้งรวดเร็ว และถูกต้องแน่นอนขึ้นเป็นลำดับ ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดๆ ก็มีแต่จะเจริญมั่นคงขึ้น ไม่มีทางที่จะตกต่ำลงได้ จึงสมควรที่ท่านทั้งหลายจะรีบชวนชวนปฏิบัติฝึกฝนให้มีขึ้นเสียตั้งแต่บัดนี้

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกๆ ประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์สืบทั่วกัน